



ถวายบังคมการะสูติ **พระบรมราชชนนีพันปีหลวง**
พระมิ่งขวัญครองใจไทยทั้งปวง สถิตินถาวรดวงทอชัยไมโรยรา
อธิษฐานเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สิริมงคลตลอดไปไร้โรคา เถล่านั้นข้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อ.สนธยา สุขอ้อม
 ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 ผู้ประพันธ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
 นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 #งานสื่อสอofkingมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



ผู้บริหาร มรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี และประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และคลองชัยนาท-ป่าสัก บริเวณข้างโรงเรียนกำจรวิทย์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กัณฑ์พัฒน์ กิตติอัฐวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 92 รูป และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 199,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นในเวลา 13.30 น. ณ วัดเสาชงทอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในเวลา 17.30 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล



เทพสตรีรังบัวเสี

ฉบับที่ 526 ปีที่ 22 วันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2566



นายกสภาและอธิการบดี มรภ.เขตภาคกลาง และ ม.สวนดุสิต

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 19.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสว่าง ภูพิพัฒน์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จำนวน 14 แห่ง กับนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 12 สาขาวิชา ในครั้งนี้ คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมสิริวโรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในปี นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1,126 คน และมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จำนวน 7 คน รวม 1,133 คน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน ได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิตเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัย ได้ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องปฏิบัติการในการศึกษาปัญหา เพื่อระบุนโยบายสำหรับการวิจัยและการบริการวิชาการ และได้ส่งเสริมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา และการวิจัยในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น



สมรภ.เทพสตรี จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัครวาลย์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงินของส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร



อธิการบดี ร่วมประชุมหารือในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสุขโขทัย กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและทีมงานของ British Council, คุณมาร์ค กูดดิง เอกอัครราชทูตจากสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหารือร่วมกัน ในการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง



สมรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมสัมมนาการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2566 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุทธนา ฉิมพวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ปี 2566 ในโครงการการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนด้วยกิจกรรม Active Learning และสื่อการสอนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



๙๘ มรภ.เทพสตรี จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจร อาคาร เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ 2 กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะมีแนวคิดหรือทัศนคติ และความเชื่อที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยการให้ความสำคัญทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่นที่เราเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จะเกิดแนวคิดในการทำงาน ภายใต้ภาวะผู้นำสมัยใหม่ อีกทั้งยังเกิดทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจร (South East Asia Center หรือ SEAC) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 15 - 16 และ 23 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมในหลักสูตร Outward Mindset วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมหลักสูตร Leadership 101 : Lead-Movitive-Inspire และในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมในหลักสูตร Thinking Tools to Unleash Creativity และ หลักสูตร Digital Mindset



๙๙ สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการสื่อสารและทักษะในการพูดนำเสนอที่ดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสนี ศิริโกคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและทักษะในการพูดนำเสนอที่ดี ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารที่ดี จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทการนำเสนออย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการพูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศ รวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวใจและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูตที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดีโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม



๕๐ คณะครุศาสตร์ จัดอบรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูยุคใหม่ และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูยุคใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 450 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดแรงบันดาลใจ ในการเป็นครูยุคใหม่ เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูตที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เดอะ ดีโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด และ ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2566 โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูยุคใหม่ โดย คุณพันธจักร ว่องปรีชา และในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม



๕๐ มรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสสกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง ในรูปแบบการลงนามระบบ Hybrid Meeting โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/เพื่อนเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนাজัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการให้คำปรึกษา และแนะนำผู้เข้ารับการพัฒนากลับมาพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าว มีระยะเวลาของสัญญา 135 วัน คือระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566 - 21 ธันวาคม 2566



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.บุญสนอง เกาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



MOU ธีธิตินาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ธ.กรุงไทย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณสิงหา เหมพันธุ์พิรุฬห์ ผู้จัดการสำนักงานเขตสำนักงานเขตลพบุรี และคณะ จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ TRU Smart University และบันทึกข้อตกลง University Application ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยในส่วนของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงิน เป็นการร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงิน ในด้านการรับเงินบริจาคและการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติ/ด้านระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/ด้านการรับชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device)/ด้านการรับชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code/ด้านการบริการเพื่อการโอนเงินเดือน โบนัส เงินปันผล เบี้ยประชุม และเงินอื่น ๆ และด้านการรับชำระเงิน Bill Payment, Cross Bank Bill Payment ค่าสมัครสอบ, ค่าบำรุงการศึกษา และอื่น ๆ ผ่านช่องทางการรับชำระเงินต่าง ๆ ของธนาคาร สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงิน มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2566 - 10 สิงหาคม 2571

ส่วนในบันทึกข้อตกลง University Application มีข้อตกลงและขอบเขตความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารตกลงพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อ University Application สำหรับให้นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าใช้บริการ โดยมหาวิทยาลัยรับทราบและตกลงว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพิจารณาสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวและตกลงยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน/มหาวิทยาลัยตกลงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความยินยอมแก่มหาวิทยาลัยในการเปิดเผย และหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ เว้นแต่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงให้ดำเนินการเป็นประการอื่น โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา



๙ มรภ.เทพสตรี ให้การต้อนรับ ผวจ.ลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมให้การต้อนรับ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, คุณสุวิจิ ศิริปัญญา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.นันทิดา เขอะมา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 และ นายสิทธิกร สังห์ธรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากเข้าเยี่ยมทำรายงานสรุปเพื่อกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นลำดับต่อไป



๙ สภาคณาจารย์ฯ มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสภาพนักงาน ม.แม่โจ้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 5 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในด้านการดำเนินการของสภาพนักงาน การรับข้อมูล การเสนอ และการติดตามข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนในเรื่องของสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สวัสดิการที่ได้รับการจัดสรร จากมหาวิทยาลัย และการแสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ



๙ อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดเสาชิงช้า ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



มรภ.เทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการตรวจประเมินระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในตัวเองซึ่งและเกณฑ์มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน/เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพตนเองซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่กำหนด/เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาฯ กรอบแผนระยะยาวและมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และเพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในแนวทางที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน, โดยมีคุณกมลชนก โรจนกิจเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณณัฐมาดา ผลนิโคธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณสุภรัตน์ เครือวงษา นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

**มรภ.เทพสตรี ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน**

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนาม เพื่อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 ภายใต้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการ การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแบ่งปันผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น ทั้งนี้ให้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทุก ๆ 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้ความถนัดและทรัพยากรของแต่ละมหาวิทยาลัย/เพื่อผลักดันให้สมาชิกเข้าสู่กระบวนการจัดการอันดับของ THE Impact Ranking หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ด้วยการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก และมุ่งให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 801 - 1000 ภายในปี พ.ศ. 2568 อยู่ในอันดับที่ 601 - 800 ภายในปี พ.ศ. 2570 และอยู่ในอันดับที่ 401 - 600 ภายในปี พ.ศ. 2573/เพื่อให้สมาชิกเข้าสู่การจัดอันดับของ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก, QS World University Ranking : Sustainability หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในด้านความยั่งยืน หรือการจัดอันดับอื่นที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน ด้วยการช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ/เพื่อส่งเสริม การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและการวิจัยร่วมกันแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีข้ามมหาวิทยาลัยภายใน กลุ่มสมาชิกเครือข่าย/เพื่อผลักดันให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ของนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย และเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายผ่านช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ หรือการจัดทำเว็บไซต์ของเครือข่ายในอนาคต รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมาชิก เพื่อเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการพัฒนา ร่วมกัน สำหรับการบันทึกลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่าง วันที่ 28 สิงหาคม 2566 - 28 สิงหาคม 2571



มรภ.เทพสตรี ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง
 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติธวัชวาลย์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง ซึ่งจัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ร่วมกันในการยกระดับ และพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนา ที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูวดี ผู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด



**มรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีปิดการอบรม Train the Trainer
หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2**

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการ Upskills และ Reskills ในเรื่องทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ, ทักษะการสื่อสารของนักเล่าเรื่อง, จิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้, กระบวนการโค้ช และการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม บนพื้นฐานเครื่องมือ 5 ชิ้น แบบมุ่งเป้าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง เป็นพลเมืองดี และมีระเบียบวินัย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ อ.กัญญพัทธ์ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย



๒๐ **สำนักวิทยบริการฯ ผ่านการตรวจประเมิน Green Office ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2566**

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการรับรองให้ผ่านการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2566 จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยโครงการสำนักงานสีเขียวนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ



คกก.ส่งเสริมกิจการ มรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คุณสมนึก เต็งชาตะพันธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย นำคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพการจัดงาน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเป็นเวทีในการระดมความคิด ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสนอนโยบาย และแผนพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นการบรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG” โดย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/การบรรยายหัวข้อ ปตท.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โดย คุณพงศ์วิสุทธิ์ นิสสัยเจริญ ผู้จัดการ สังกัดกลยุทธ์ความยั่งยืน/การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และงานเลี้ยงต้อนรับ วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นการบรรยายหัวข้อ โรงเรียนเตรียมราชมงคลฯ โดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/การบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยุคใหม่ โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ/การอภิปรายบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมกลุ่มย่อยในประเด็น การแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย, การกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน BCG, การจัดตั้งโรงเรียนเตรียมราชภัฏ - โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ในวันที่ 2 กันยายน 2566 เป็นการเข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนในวันที่ 3 กันยายน 2566 เป็นการเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว.เกาะสมุย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภวนาไพศิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี



งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสนี ศิริโกคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จ.ลพบุรี, พลังงานจังหวัดลพบุรี, บริษัท ออโต ไดแอดติก จำกัด, วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ และกลุ่มสตรีบ้านคลองมะเกลือ สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 5,000 คน โดยผู้ร่วมงานจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จะได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้นักกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4, รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10/การประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย/การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตามศาสตร์พระราชาระดับประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น/การประกวดโครงงานนวัตกรรมทางเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/การประกวด Science Show ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น/การแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การอบรมแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู/การจัดแสดงผลงานการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ฯ (จากพลาสติกเหลือใช้)/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษาจากพลาสติกเหลือใช้/การประกวด Cosplay Contest/ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องกัด CNC/การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารถของเล่น EV ด้วยวัสดุ และการออกแบบ/การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม และการประกวดการออกกำลังกายกลุ่มของอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้าน



สรุปกิจกรรมประจำปีเดือน
เดือนสิงหาคม 2566



TRU Channel

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-427485 URL : <http://www2.tru.ac.th>